



ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
“No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้”

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้ว นั้น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงได้กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒. ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกระดับชั้น งดรับและงดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ/ก่อน/หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติตนให้เป็นไปตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

๓. ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ

๔. การแสดงความยินดี หรือแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติ ประเพณีนิยม ควรแสดงออกด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญหรือของกำนัลต่อกัน

ทั้งนี้ การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ ประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนั้น ให้สามารถกระทำได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และควรกระทำในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ จ้าวหิรัญพัฒน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร